



7-6  
2020

# CHÚA NHẬT CHỨA BA NGÔI

## THIÊN CHÚA BA NGÔI: MẦU NHIỆM TÌNH YÊU

### CD CHỨA KITÔ PHỤC SINH

TRUNG TÂM ĐỨC BÀ PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU  
7707 Murray Drive - Stockton, CA 95210  
website: [cdcktpsstockton.com](http://cdcktpsstockton.com)

## Đức Giêsu Kitô: Đường Trái Tim

Tất cả mọi người trong gia đình nhân loại đều bị 'bệnh tim tâm linh' và mọi người đều nhận thức rằng không ai có thể làm cho trái tim mình trở thành tốt được, bởi vì, trái tim của tất cả mọi người đều bị tổn thương vì tội lỗi. Cách đây hơn hai ngàn năm, Thiên Chúa đã ban tặng nhân loại Con Yêu Dấu của Người là Đức Giê-su Ki-tô, để nhờ Người, với Trái Tim Tình Yêu cao cả, trái tim của tất cả mọi người được nối kết, biến đổi và thông phần sự sống Thiên Chúa.

Lễ Chúa Ba Ngôi mời gọi người tín hữu hãy ra khỏi chính mình để hiệp nhất với nhau bên ngọn lửa tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa. Vì căn bản của tình yêu là ra khỏi chính mình, là cho đi, là hy sinh quên mình. Thiên Chúa đã thể hiện tình yêu ấy nơi Chúa Giêsu. Vì thế, đón nhận Chúa Giêsu là lãnh được chất lửa này làm sinh lực chuyển lửa. "Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống đời đời." (Gioan 3:16)

Tin vào tình yêu của Chúa thì hãy để Chúa bao bọc chở che con người chúng ta bằng tình yêu quan phòng



của Ngài. Đồng thời, hãy tiếp tục san sẻ tình yêu ấy cho những người lân cận của mình. Thế giới hôm nay đang lạnh giá vì thiếu tình yêu và sự sum vầy. Con người tự cách ly nhau nên luôn bị cái lạnh đe dọa sự sống. Người cần tình thương chưa hẳn là người ăn xin ngoài đường

phố mà là những người đang ở trong nhà mình, có thể là chính mình nữa, vì vẫn có thể lạnh vì cô đơn và bị loại trừ.

Thế nên, hãy ra khỏi cái tôi ích kỷ của mình để sống trong sự hiệp nhất với cộng đoàn. Và hãy ra khỏi chính mình để sống yêu thương người bên cạnh của chúng ta.

## VỀ VIỆC MỞ LẠI THÁNH LỄ

tại Trung tâm Đức Bà Phù Hộ

Cộng Đoàn đã được phép ĐGM Myron mở lễ vào cuối tuần ngày 14 tháng 6 năm 2020 vào lễ Mình Máu Thánh Chúa. Tuy nhiên, tất cả những ai muốn tham dự Thánh Lễ tại Trung Tâm phải tuân giữ những quy định sau:

1. Việc chọn tham dự Thánh Lễ là hoàn toàn do mình quyết định với tất cả trách nhiệm.
2. Phải giữ khoảng cách an toàn (6ft) với người khác (trừ phi là gia đình với nhau) và chỉ ngồi ở những vị trí đã được đánh dấu.
3. Phải đeo khẩu trang (trừ khi vì những lý do hệ trọng về hô hấp hay về sức khỏe).
4. Phải khử trùng tay khi vào nhà thờ và khi ra nhà thờ.
5. Phải đo thân nhiệt trước khi

vào nhà thờ: nếu trên 100 độ thì không được tham dự Thánh Lễ.

6. Khi lên rước lễ: phải giữ khoảng cách an toàn (6ft) với người khác: giữ vị trí đã được đánh dấu trên nền nhà thờ. Xin chỉ rước lễ bằng tay. Lúc nhận Mình Thánh thì kéo khẩu trang xuống khỏi miệng và sau khi chịu Mình Thánh thì kéo khẩu trang lên ngay.
7. Phải làm việc khử trùng sạch sẽ chỗ vừa dùng trước khi rời khỏi chỗ để ra nhà thờ.
8. Vì số người được tham dự Thánh Lễ trong một nhà thờ chỉ được 25% tỉ lệ với sức chứa của nhà thờ, nên để bảo vệ an toàn sức khỏe cho người tham dự, giáo dân nào muốn tham dự Thánh Lễ phải ghi danh tham dự Thánh Lễ

qua tin nhắn hay gọi điện thoại: Thủ quỹ Nguyễn Trân: **209-954-6554** hoặc Phó nội vụ Thạch Châu: **209-601-2001** hoặc Chủ tịch Nguyễn Quang: **209-403-3747**.

Để bảo vệ sự an toàn sức khỏe cho chính mình và mọi người tham dự, khi ghi danh quý vị cho biết họ và tên, địa chỉ thư tín và số phon. Các thông tin liên lạc của quý vị sẽ được bảo mật, chỉ dùng trong Cộng Đoàn và sẽ bị xoá ngay sau 21 ngày kể từ khi ghi danh.

Tất cả những quy định trên được làm là vì sự an toàn sức khỏe, bảo vệ khỏi sự lây lan vi trùng bệnh dịch cho chính bản thân và mọi người, nên yêu cầu phải được nghiêm chỉnh tuân giữ.